

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น แนวน้ำ</p>	<p><b>รมว.สธ.เยือนภูฏาน</b> -เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข อาทิ พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารมว.สธ. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เดินทางเยือนประเทศภูฏาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสองประเทศ ตามคำเชิญของรมว.สาธารณสุขภูฏาน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2559 พร้อมหารือความร่วมมือใน 3 ประเด็นหลักคือ การสร้างศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่อ การพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน</p>
<p>มติชน ไอเอ็นเอ็น โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ยาอมผสมยาปฏิชีวนะ</b> -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร รองปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ที่มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า จากสถานการณ์การตี้อยาปฏิชีวนะที่มีแนวโน้มค่อนข้างสูง ที่ประชุมได้หารือแนวทางให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมเฝ้าระวังในการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล สิ่งสำคัญคือ การใช้ยาในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคปศุสัตว์และประมง ที่รัฐกำลังศึกษาเฝ้าระวังสถานการณ์ เพื่อจัดระบบใช้ยาอย่างสมเหตุผลป้องกันการตี้อยา ส่วนกระแสข่าวยาอมยี่ห้อหนึ่งหากบริโภคจำนวนมากจะเกิดอาการตี้อยานั้น เป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างหาข้อสรุปทางวิชาการ หากไม่เป็นประโยชน์ในการรักษาและพบว่ามีผลให้เกิดเชื้อตี้อยา จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณาว่าจะถอนยาดังกล่าวออกจากบัญชียาหรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ ขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งให้หยุดจำหน่ายได้ แต่จะขอความร่วมมือไม่สั่งจ่ายยาดังกล่าวในสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนยาอมในท้องตลาดที่มีส่วนผสมยาปฏิชีวนะ หากตัวยาได้ส่งผลทำให้เกิดเชื้อการตี้อยา อาจจะต้องมีการทบทวนเช่นกัน</p>
<p>เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p>	<p><b>ปัญหาเช็กซีในวัยรุ่น</b> -เสนอบทความ กระทุ้ง-กูรูเช็กซี ตราฆ่าที่น้ำหนักคิด ว่า ในโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามในเชิงขอคำแนะนำ-คำปรึกษาเรื่องเพศจำนวนมาก และมีผู้ที่แสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้ความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นฆ่า ๆ มากกว่าสาระ แต่ปัญหาเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องจริงจัง เนื่องจากรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาลบใหม่ภายใต้การสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ พบว่า แม้ไทยจะมีความก้าวหน้าในการจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ความรู้ในการสร้างวิถีทางเพศที่ปลอดภัยให้ตนเองได้ สะท้อนว่าเด็กขาดความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังพบว่า มีนักเรียนเพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่เลือกปรึกษาปัญหานี้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p><b>เตือนเครื่องควอนตัมตรวจโรค</b> -เสนอข่าว กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ขอนแก่น ร่วมกับตำรวจ สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เข้าตรวจสอบ หลังมีชาวบ้านร้องเรียนว่า พบกลุ่มคนนำเครื่องควอนตัมมาขาย โดยอ้างว่าเครื่องสามารถวิเคราะห์ไฟฟ้าที่ไหลเวียนในร่างกาย นำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของคน สามารถบ่งชี้ความผิดปกติของร่างกายได้อย่างแม่นยำ นพ.สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นพ.สสจ.ขอนแก่น เตือนว่า เครื่องควอนตัมตรวจโรค ไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์ อย. อนุญาตให้นำเข้ามาขาย อย่าวหลงเชื่อกลุ่มคนอ้างสรรพคุณรักษาสารพัดโรคได้ โดยเครื่องนี้พบในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี จะนำมาใช้ควบคู่กับการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นกลยุทธ์การขายตรง โดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อก่อนตัดสินใจซื้อ</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ ข่าวสด</p>	<p><b>สสจ.นครสวรรค์จับวัดรักษาโรคผิดกฎหมาย</b> -เสนอข่าว นายอภิสิทธิ์ สง่าศรี รอง ผวจ.นครสวรรค์ สั่งการด่วนให้ นพ.สมเกียรติ ขำนุรักษ์ นพ.สสจ.นครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบวัดถ้ำเขาน้อย หมู่ที่ 16 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ หลังรับรายงานว่ามีกรรักษาตรวจโรคให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุญาต เบื้องต้นพบเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด 24 โวลท์ 6 แอมแปร์ ถูกต่อขั้วบวกขั้วลบไปยังตัวรับกระแสรวมประจุไฟฟ้า จุ่มไว้ในกะละมังพลาสติกขนาด 1 ฟุต ที่มีเกลือแกล่งผสมอยู่ในน้ำ เมื่อเอาเท้าจุ่มลงไป น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีขุ่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ซึ่งเป็นปฏิกริยาทางเคมีตามปกติ แต่นำไปแอบอ้างสรรพคุณว่ารักษาโรคต่าง ๆ ได้ เช่นอัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดขา ปวดเข่า ปวดเอว และ ปวดหลัง โดยการตรวจค้นไม่พบเจ้าอาวาส และพระลูกวัด พบเพียงแม่ชีชื่อ น.ส.แมว ดาดำ อายุ 62 ปี รับว่าให้การรักษาโรคจริง โดยเป็นสูตรการรักษาโรคของลูกศิษย์ที่เคยเป็นทหาร เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
เว็บไซต์สนุก กรุงเทพมหานครจออนไลน์  เว็บไซต์ health.mthai.com	<b>แท็กซีมอมยาสลบ</b> -เสนอข่าว โลกออนไลน์แชร์ข้อมูลของหญิงรายหนึ่ง โพสต์เตือนภัยว่า แท็กซีที่โดยสาร มีการมอมยาสลบจากแอร์ในรถ ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อ -เสนอข้อมูลจากด้านวิสัญญีแพทย์ ให้ความเห็นว่าไม่มียาลักษณะนี้จริง เพราะยาที่จะทำให้สลบ เมื่อใช้ผ่านเครื่องซึ่งมีความเข้มข้นของยาสูง ยังต้องใช้เวลานานที่กว่าจะสลบ จึงเป็นไปได้ที่จะพ้นจากช่องแอร์ของแท็กซีแล้วทำให้ผู้โดยสารหมดสติ โดยที่คนขับรถไม่เป็นอะไร
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<b>บุคลากรสธ.ขายอาหารเสริม</b> -ผู้ใช้นาม Ambrosia Punch โพสต์ภาพหญิงรายหนึ่งในชุดบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งระบุว่าป็นนักวิชาการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่รพ.บ้านคา จ.ราชบุรี มีพฤติกรรมโพสต์ภาพพร้อมข้อความขายเวชสำอาง บน Social Media สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการอ้างวิชาชีพพยาบาล และชุดเครื่องแบบที่แสดงให้เห็นว่าทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย
มติชน ข่าวสด เดลินิวส์ บ้านเมือง กรุงเทพมหานคร  มติชน เดลินิวส์	<b>กทม.เปิดศูนย์เตือนภัยสุขภาพ</b> -เสนอข่าว นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราชิราช ร่วมกับ กทม. กระทรวงสาธารณสุข สสส. สำนักงานพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และแผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ เปิดศูนย์เตือนภัยสุขภาพคนกรุงเทพฯ เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพต่างๆ จากทุกหน่วยงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพที่ถูกต้องเบื้องต้นได้จัดทำรายงานข้อมูลด้านสุขภาพคนกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2558 เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลด้านสุขภาพให้กับแพทย์และประชาชนที่สนใจ สามารถขอคำปรึกษา ได้ที่อีเมลล์ bhac_nmnu@nmnu.ac.th -เสนอข่าว นพ.วิชัย เกษมทรัพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี แถลงว่า จากรายงานภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2554 พบว่า คนกรุงเทพฯ เสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดย 5 อันดับโรคในเพศชาย ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจขาดเลือด การติดเชื้อเอชไอวี/ เอ็ดส์ อุบัติเหตุทางถนน และมะเร็งตับ ขณะที่ 5 อันดับโรคในเพศหญิง ได้แก่ โรคมะเร็ง รโรคหลอดเลือด ต้อกระจก โรคหัวใจขาดเลือด และโรคเบาหวาน นอกจากนี้ สาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับของคนกรุงเทพฯปี 2549-2556 ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี แถลงว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับคนกรุงเทพฯ ในขณะนี้ คือ บริโภคผักและผลไม้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในขณะที่กลุ่มเด็กอายุ 2-14 ปี ดื่มน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบสูงกว่าเด็กภาคอื่น ที่สำคัญคือออกกำลังกายน้อยมาก ส่งผลให้เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดหัวใจ/กล้ามเนื้อหัวใจตาย ไชมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ
มติชน	<b>แพทย์ชนบทดีเด่น</b> -เสนอบทความ เคล็ดลับจากชีวิต นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร หมอดีเด่นในชนบทปี 58 โดยนพ.กิตติโชติมีแนวคิดในการทำงานเป็นผู้บริหารว่า อยากให้ใครทำอะไรต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ทุ่มเทให้มากกว่า ถ้าอยากได้ใจใครต้องเอาใจเข้าแลก ที่สำคัญคือ โปร่งใส มือสะอาด ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของชุมชน การให้เกียรติชุมชน และใช้คุณธรรม 3 ประการ ได้แก่ พอเพียง ซื่อสัตย์ เสียสละ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา “รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ไม่ใช่รางวัลของผมเพียงคนเดียว แต่เป็นรางวัลของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทุกคนที่ร่วมกันทำงานหนักมาโดยตลอด มีความปรารถนาเดียวกัน คือ “เป็นที่รักของประชาชน”
ไทยรัฐ สก๊อปพิเศษ	<b>พินัยกรรมชีวิต</b> -เสนอบทความ เกี่ยวกับการทำพินัยกรรมชีวิต หรือ Living Will โดย ศ.พิเศษ ดิพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์ เล่าถึงประสบการณ์ของภรรยาที่ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ และได้ทำพินัยกรรมปฏิเสธการรักษาเพื่อยื้อชีวิต ซึ่งทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน จากการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่นการเจาะคอ ใส่ท่อช่วยหายใจ ฯลฯ ญาติไม่ต้องเสีย

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการรักษา ที่สำคัญเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้สื่อสารว่าลาในขณะที่มีสติสัมปชัญญะ</p> <p>โดยหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับการรักษา 2 รูปแบบ คือ ผู้ป่วยทำด้วยตนเองโดยเขียนหรือพิมพ์ตามแบบที่กำหนด หรือแสดงเจตนาด้วยวาจาต่อแพทย์ พยาบาล ญาติผู้ใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยลดการขัดแย้งในการวางแผนการรักษา เมื่อผู้ป่วยไม่อยู่ในสภาพแสดงเจตนาได้</p>
กรุงเทพมหานคร	<p><b>การพนันฟุตบอล</b></p> <p>-เสนอบทความ เกี่ยวกับการพนันฟุตบอลยูโร 2016 โดยพญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ทีมงานสายด่วนสุขภาพจิตเด็กพนัน 1323 ให้ข้อมูลว่า จากการเก็บข้อมูลของสายด่วนเด็กพนัน พบว่า ภายหลังจากฟุตบอลโลก 2014 มีผู้โทรศัพท์เข้ามาขอคำปรึกษากว่า 500 ราย ในจำนวนนี้ ร้อยละ 20 อยู่ในชั้นร้ายแรงจนต้องส่งต่อให้จิตแพทย์</p> <p>ส่วนการแข่งขันฟุตบอลยูโรครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มแข่งขันนัดแรกจนถึงปัจจุบัน มีผู้โทรเข้ามาปรึกษาประมาณ 100 กว่าราย ส่วนใหญ่ยังเป็นคนในครอบครัว หรือผู้นำชุมชน ส่วนคนที่ต้องเข้ารับการรักษาก็โทรมาเมื่อรับมือไม่ได้แล้ว โดยทีมงานมีการแบ่งหน้าที่ให้คำปรึกษาในช่วงเช้า 10 คน และช่วงบ่าย 10 คน หมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ การโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาจะปกปิดข้อมูลเป็นความลับ และกระบวนการพูดคุยจะเป็นการชักชวนให้วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและโทรศัพท์ติดตามผลกับเจ้าตัวโดยตรงเป็นระยะ ตามความหนัก-เบาของอาการ</p>
มติชน	<p><b>วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี</b></p> <p>-เสนอบทความ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การภาคี กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี VCT Day ซึ่งพบว่า คนไทยเกือบ 5 หมื่นคนยังไม่ทราบว่าตนติดเชื้อเอชไอวี</p>
ไทยรัฐ	<p><b>คุมเข้มหลักสูตรธุรกิจบริการสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ดำเนินการสถาบันการศึกษา โรงเรียนฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการสุขภาพ ศูนย์ฝึกอาชีพสังกัดกรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติการผลิตบุคลากรในการให้บริการธุรกิจบริการสุขภาพ และการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และกำชับให้สถาบันหรือสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 292 แห่ง คุมเข้มมาตรฐานวิชาการทั้งวิทยากรและหลักสูตร</p>
สยามรัฐ	<p><b>เตือนระวังงูในฤดูฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เตือนช่วงหน้าฝน เสี่ยงเจองูชอนในบ้าน แนะนำ 5 วิธีป้องกันงูเข้าบ้าน ได้แก่ ทำลายแหล่งอาหารของงู โดยเฉพาะหนู ปิดช่องทางเข้าออกของหนูและงู หากเลี้ยงไก่ นก ต้องทำกรงหรือคอกที่มีดซิด ปิดกันรูหรือช่องที่งูจะเข้าไปได้ ไม่ควรเก็บวัสดุอุปกรณ์กรงรังที่อาจเป็นที่หลบซ่อนของงู และตรวจสอบระบบท่อไม่ให้มีรูรั่ว รอยแตก เพราะงูอาจจะเลื้อยเข้าไปตามท่อระบายน้ำ</p> <p>หากเจองูให้อยู่นิ่ง ๆ แล้วค่อย ๆ ถอยออกมา วิธีการสังเกตงูว่ามีพิษหรือไม่คือ หากเป็นงูหัวกลมมน จะเป็นงูไม่มีพิษ แต่ถ้าเป็นงูหัวสามเหลี่ยมจะเป็นงูมีพิษ อย่างไรก็ตาม งูเหลือม งูหลาม ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ สามารถทำอันตรายด้วยการกัดเหี่ยวได้ จึงแนะนำให้โทรแจ้งหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญมาจับงูต่อไป</p>
บ้านเมือง	<p><b>ผลิตภัณฑ์สมุนไพร</b></p> <p>-เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพ โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เป็นผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชน โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 250 ชุมชน และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ใน "สปา"</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ถวายพระพรในหลวง</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข นำแจกันดอกไม้และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ พระชนมายุยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับประชาชนได้ยึดเหนี่ยวตลอดไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์	<p><b>วันอนามัยสิ่งแวดล้อม</b></p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุข สำนักในพระกรุณาธิคุณของ ศจ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อนุญาตวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย</p>
เดลินิวส์	<p><b>ประชุมจัดการนมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความปลอดภัยนมโรงเรียนในขั้นตอนการขนส่งและการเก็บรักษาตามระบบ Cold Chain ซึ่งงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ตรัง จัดขึ้นเพื่อให้ระบบการจัดการด้านการขนส่ง และการเก็บรักษานมโรงเรียนในจังหวัดตรังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
แนวหน้า เดลินิวส์	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม เตือนโรคมือ เท้า ปาก พบแพร่เชื้อระบาดหนักช่วงฤดูฝน เดือนมิ.ย.เพียงเดือนเดียว พบผู้ป่วยถึง 65 ราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพล ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในโรงเรียนเยาวเรส หลังรับทราบข้อมูลว่ามีเด็กนักเรียนป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก แพร่ระบาดจนติดต่อกันถึง 8 คน แต่ไม่มีการรายงานมายังจังหวัด ทั้งนี้ ได้สั่งการให้โรงเรียนคัดกรองนักเรียนที่ป่วยออกจากเพื่อน หากพบผู้ป่วยเพิ่มต้องปิดการสอน และเร่งทำความสะอาด พร้อมเฝ้าระวังหนึ่งสัปดาห์</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสยาม ศิริมงคล รองผวจ.สมุทรปราการ พร้อมด้วยเรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ ผอ.ท่าเรือกรุงเทพฯ ร่วมกันเปิดฝักซ่อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ในกรณีโรคติดเชื้อไวรัสหวัดนก ของช่องทางเข้า-ออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ โดยมีการท่าเรือแห่งประเทศไทย ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สสจ.สมุทรปราการ ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากศูนย์เฮอร์วีน สำนักงานศุลกากรด่านตรวจคนเข้าเมือง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์</p>
แนวหน้า	<p><b>อัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็ง</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการ รพ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. 2559 และเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี</p>
เดลินิวส์	<p><b>โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการรพ.จุฬาภรณ์ กล่าวว่า ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รพ.จุฬาภรณ์จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีโอกาสได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ในปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด "โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งช่องปากในระยะก่อนเป็นมะเร็ง" ให้แก่ประชาชน และขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยที่มีอายุระหว่าง 18-70 ปี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด 0-2576-6600-5 ใน วันและเวลาราชการ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ <a href="http://www.cccthai.org">www.cccthai.org</a></p>
แนวหน้า	<p><b>พัฒนาวัฒนธรรมการอ่าน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยแพร่แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 โดยให้ 3 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก และบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนกับหน่วยงานอื่น ๆ อาทิ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ และกระทรวงสาธารณสุข</p>